

ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่



เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนันททุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนันททุกชนิด โดยมีนายฐกฤษณ์ ศิริศักดิ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นประธานเปิดงานซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรมในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่



เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีนายคาร มณีสิงห์ตำแหน่งรองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรมในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่